



สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๕๗ บัญญัติว่า ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้ใช้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ให้ใช้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยอนุโลมไปพลางก่อน โดยในขณะนี้ สภาผู้แทนราษฎรได้มีข้อบังคับการประชุมแล้ว จึงขออนุญาตใช้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ มาบังคับใช้ในการประชุมโดยอนุโลม จนกว่าจะมีข้อบังคับการประชุมรัฐสภามาใช้บังคับ นอกจากนี้ ห้องประชุมอาจจะยังไม่พร้อมในบางประการ โดยได้หารือในเรื่องการจัดห้องประชุมร่วมกับรองประธานรัฐสภา พร้อมทั้งตรวจความเรียบร้อยเมื่อวานนี้ อีกครั้ง สำหรับทางด้านบนได้จัดไมโครโฟนไว้ ๔ ชุด สำหรับให้สมาชิกรัฐสภาที่ต้องการอภิปราย และขอขอบคุณสมาชิกรัฐสภาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

(๑) กระทู้ถาม ไม่มี

(๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ไม่มี

(๓) รับรองรายงานการประชุม

- รับรองรายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)

ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๔ วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ที่ประชุมให้การรับรอง

(๔) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว

- ร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ซึ่งคณะกรรมการการวิสามัญกร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. พิจารณาเสร็จแล้ว (ค้างมาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมการวิสามัญกร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. นำเสนอหลักการและเหตุผลของร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. จากนั้นสมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและตั้งข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ปัญหาการใช้ข้อบังคับ โดยเฉพาะข้อ ๕๘ เกี่ยวกับการขอให้มีการนับคะแนนใหม่โดยใช้วิธีการลงคะแนนชื่อนี้อีกครั้ง จะต้องกำหนดหลักเกณฑ์ว่ากรณีใดบ้างที่จะมีการลงคะแนนใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและไม่เกิดความขัดแย้ง รวมทั้งควรกำหนดเรื่องการตีความข้อบังคับเกี่ยวกับการนับคะแนนให้ชัดเจน โดยต้องไม่เป็นการลงมติใหม่ และควรนำบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาพิจารณาควบคู่เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของประธานรัฐสภา เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมและให้ข้อบังคับเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม ได้มีสมาชิกฯ ยืนยันว่าไม่ควรมีการแก้ไขข้อบังคับข้อ ๕๘ กรณีขอให้นับคะแนนและชื่อนี้อีกใหม่ เนื่องจากเป็นหลักการที่ใช้มานานแล้ว และสอดคล้องกับข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

ประธานฯ ได้ชี้แจงกรณีการเสนอให้นับคะแนนใหม่ว่า เป็นสิทธิของสมาชิกรัฐสภา ประธานในที่ประชุมต้องปฏิบัติตามนั้นเพราะข้อบังคับได้กำหนดไว้ และผู้มีสิทธิลงคะแนนใหม่ก็ไม่ได้กำหนดเฉพาะเจาะจงเฉพาะผู้ที่เคยลงคะแนนเดิม ซึ่งถ้าสมาชิกรัฐสภาเห็นว่าควรแก้ไขก็สามารถทำได้ในการแปรญัตติต่อไป แต่ในครั้งต่อไปหากเกิดปัญหาในการทำงานอีกก็ยังคงต้องปฏิบัติเช่นเดิม

หลังจากที่สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ จนเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ด้วยคะแนน ๕๙๘ เสียง และตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. จำนวน ๒๘ คน กำหนดระยะเวลาแปรญัตติ ๗ วัน โดยนัดประชุมครั้งแรกในวันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา

เรื่องด่วน

๑. พิศารแก้ไขเพิ่มเติมความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ฉบับที่ ๔
ซึ่งคณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้นำเสนอว่าประชาคมอาเซียนประกอบด้วยเสาหลัก ๓ เสา คือ เสาการเมืองและความมั่นคง เสาเศรษฐกิจ และเสาวาด้วยสังคมวัฒนธรรม โดยเสาเศรษฐกิจนั้น จากการเริ่มต้นในเรื่องการทำความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ได้มีการดำเนินการตามลำดับ และมีการปรับปรุงแก้ไขมาแล้ว ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ สำหรับความตกลงครั้งที่ ๔ จะขอให้รัฐสภาอนุมัติเพิ่มเติมอีก ๒ เรื่อง คือ ๑. เพื่อความเป็นเสรีในการลงทุนยิ่งขึ้น จึงขอเพิ่มว่าห้ามรัฐบาลกำหนดให้นักลงทุนต้องส่งออกสินค้าตามปริมาณและมูลค่าใด ๆ ก่อนที่จะขายในประเทศได้ ๒. ห้ามรัฐบาลกำหนดให้นักลงทุนต้องส่งออกสินค้าที่ผลิตในประเทศไปขายที่ตลาดใดตลาดหนึ่งโดยเฉพาะ ต้องสามารถส่งออกได้โดยเสรี เพื่อทำให้ข้อตกลงทางการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน มีความเป็นเสรียิ่งขึ้น และในอนาคตอาจเป็นไปได้ว่าจะต้องเพิ่มจำนวนข้อมากขึ้นอีกเพื่อเพิ่มความเป็นเสรี

อันเป็นเป้าหมายของการเปิดเสรีลงทุนในระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกัน ทั้งนี้ ข้อตกลงฉบับที่ ๔ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้ ๑. ช่วยให้เกิดการลงทุนโดยเสรีได้มากขึ้น ๒. สามารถช่วยสร้างความมั่นใจ และดึงดูดนักลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันเพื่อให้มาลงทุนในประเทศไทย และในกลุ่มอาเซียนมากขึ้น รวมทั้งดึงดูดให้นักลงทุนไทยไปลงทุนในประเทศอาเซียนด้วยกันได้มากยิ่งขึ้น และ ๓. เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันให้มากขึ้นในอนาคต

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและตั้งข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ อาทิ พิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ฉบับที่ ๔ ไม่มีผลให้ประเทศไทยต้องแก้ไขกฎหมาย รัฐบาลจึงไม่จำเป็นต้องเสนอให้แก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับพิธีสารฉบับนี้ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้นทั้งในด้านการส่งออกและการนำเข้าในอนาคต นอกจากนี้ สมาชิกฯ ได้ตั้งข้อสังเกตว่า พิธีสารฉบับดังกล่าวเป็นการเขียนกฎกติกาเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียนเท่านั้น เมื่อต้องทำการค้ากับประเทศในภูมิภาคอื่น ๆ อาทิ จีน ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ มักจะเกิดปัญหา รวมทั้งการทำข้อตกลงระหว่างประเทศควรมีรายละเอียดมากกว่านี้ และเปิดโอกาสให้รัฐสภาสามารถแปรญัตติได้ เพื่อให้การทำข้อตกลงต่าง ๆ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศต่อไป

หลังจากที่สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นเป็นเวลาพอสมควรแล้ว นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้ตอบชี้แจง และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบกับพิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ฉบับที่ ๔ ด้วยคะแนน ๕๗๘ เสียง

๒. พิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ ๘ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน ซึ่งคณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้นำเสนอว่าพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ ๘ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน มีสาระสำคัญเช่นเดียวกับพิธีสารฉบับที่ ๗ ซึ่งเคยมีการลงนามและให้สัตยาบันไปแล้ว เพื่อมุ่งขยายความร่วมมือในด้านการค้าบริการด้านการเงินระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยลดหรือยกเลิกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าบริการด้านการเงินภายใต้กรอบอาเซียนให้มากกว่าที่เปิดเสรีตามกรอบองค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินของประเทศไทยที่เพิ่มเติมในการเจรจาฉบับที่ ๘ นี้ ได้แก่ ๑. การปรับปรุงข้อผูกพันในสาขาหลักทรัพย์ สาขาย่อยบริการจากการลงทุน (Access Management) โดยยกเลิกเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องมีสถาบันการเงินที่จัดตั้งภายใต้กฎหมายไทย ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของทุนที่ชำระแล้ว ในระยะ ๕ ปีแรก หลังจากที่ได้รับใบอนุญาต และอนุญาตให้มีสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติในบริษัทจัดการการลงทุนได้ถึงร้อยละร้อยของทุนที่ชำระแล้ว เพื่อเป็นการยกระดับข้อผูกพันให้เทียบเท่ากับกฎหมายของประเทศไทยที่ใช้บังคับอยู่แล้วในปัจจุบัน ตั้งแต่

ปี ๒๕๕๕ และ ๒. การเจรจาวิภาคีเพื่อจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ระหว่างกันของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยในพิธีสารฉบับที่ ๘ เป็นการเจรจาระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ซึ่งข้อผูกพันดังกล่าวเปิดโอกาสให้ธนาคารพาณิชย์ของทั้งสองประเทศเข้าสู่ตลาดระหว่างกันได้บนหลักการต่างตอบแทน และให้มีความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ใบอนุญาตและการกำกับของหน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงินของทั้งสองประเทศ โดยพิธีสารฉบับนี้จะเป็นส่วนสำคัญของการส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจทั้งในเชิงลึกและกว้างให้มากขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและตั้งข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ อาทิ บริษัทของการเจรจาเปิดเสรีการค้าฉบับนี้ยังอยู่บนพื้นฐานของหลักคิดเดิม ๆ เมื่อ ๒๕ ปีที่แล้วในเรื่องการถือครองหุ้น และการเปิดสาขา ดังนั้นหากยังเจรจาในแนวนี้จะทำให้ไม่ทันโลก เพราะเทคโนโลยีทำให้ระบบการทำธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ไทยควรเข้าสู่ยุคที่เปิดให้ผู้ให้บริการสามารถขอใบอนุญาตได้มากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มการแข่งขันที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ด้านการให้บริการทางการเงินแบบ Social Banking คือการแข่งขันระหว่างธนาคารกับ Non-Bank จึงควรยกระดับการพิจารณาเรื่องการให้บริการด้านการเงินในระดับอาเซียน โดยเฉพาะแนวทางการแข่งขันด้านการเงินของธนาคารกับบริษัทที่จะเข้ามาให้บริการทางการเงินในอนาคต

หลังจากที่สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นเป็นเวลาพอสมควรแล้ว นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ตอบชี้แจง และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบกับพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ ๘ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน คณะน ๕๔๑ เสียง

๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี) ซึ่งคณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ

นายวิชณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้นำเสนอหลักการและเหตุผลว่า ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นกฎหมายในเชิงปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งหลักการสำคัญของร่างพระราชบัญญัติคือการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีโดยเพิ่มมาตรา ๒๐ ตรี ซึ่งระบบการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีนั้นเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ที่มีกรณีพิพาททางแพ่งใช้เป็นช่องทางในการยุติข้อพิพาทก่อนที่จะมีการฟ้องคดี โดยคู่กรณีสามารถร้องขอให้ศาลแต่งตั้งผู้ประนีประนอมดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและหากตกลงกันได้ก็อาจขอให้ศาลมีคำพิพากษายอมได้ทันที ทำให้ข้อพิพาททางแพ่งสามารถยุติลงได้ในเวลาอันรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องมีการฟ้องคดี อีกทั้งเป็นการประหยัดเวลาและทรัพยากรต่าง ๆ ที่ต้องสูญเสียในการดำเนินคดีอันจะยังประโยชน์แก่ระบบเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นการกำหนดมาตรการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่คู่ความและประชาชนในการยุติข้อพิพาทด้วย

หลักสมานฉันท์และสันติวิธีด้วยวิธีการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย อีกทั้งยังเป็นมาตรการที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม และทำให้ศาลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและตั้งข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ อาทิ คุณภาพของผู้ประนีประนอมหรือผู้ไกล่เกลี่ยที่ต้องมีความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย การให้ศาลซึ่งมีอำนาจตุลาการสามารถออกกฎหมายบังคับใช้ในการพิจารณาความและที่ประชุมใหญ่ศาลฎีการับรองโดยไม่ผ่านรัฐสภานั้นเป็นการใช้อำนาจตุลาการที่มากเกินไป และการทำสัญญาประนีประนอมยอมความส่วนใหญ่คนที่ม่อำนาจต่อรองน้อยคือประชาชนซึ่งเป็นหนี้และสุดท้ายถูกยึดทรัพย์

หลังจากที่สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นเป็นเวลาพอสมควรแล้ว นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ตอบชี้แจง และที่ประชุมได้มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี) ด้วยคะแนน ๓๖๐ เสียง และตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี) จำนวน ๔๙ คน กำหนดระยะเวลาแปรญัตติ ๗ วัน

๔. ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ราชอาณาจักรไทย สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้นำเสนอว่าสาธารณรัฐเกาหลีเสนอให้ออสเตรเลีย จีน ไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม ลงนามร่วมกันในร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ราชอาณาจักรไทย สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ว่าด้วยการกำหนดปริมาณโควตารายประเทศสำหรับการนำเข้าข้าวมายังสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. โควตาภาษีสินค้าข้าวของสาธารณรัฐเกาหลีปริมาณรวมทั้งสิ้น ๔๐๘,๗๐๐ ตัน จะถูกจัดสรรเป็น (๑) โควตารายประเทศ ให้แก่ ออสเตรเลีย ๑๕,๕๙๕ ตัน สาธารณรัฐประชาชนจีน ๑๕๗,๑๙๕ ตัน ไทย ๒๘,๔๙๔ ตัน สหรัฐอเมริกา ๑๓๒,๓๐๔ ตัน และเวียดนาม ๕๕,๑๑๒ ตัน และ (๒) โควตาทั่วไปสำหรับสมาชิกองค์การการค้าโลกทุกประเทศ ปริมาณ ๒๐,๐๐๐ ตัน

๒. สาธารณรัฐเกาหลีจะสนับสนุนให้การประมูลการนำเข้าข้าวภายใต้โควตารายประเทศเป็นไปอย่างสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประมูลข้าวของสาธารณรัฐเกาหลีจะสงวนสิทธิ์ในการประมูลใหม่ หากราคาที่ยื่นเสนอในการประมูลมีราคาสูงอย่างไม่มีเหตุผลเมื่อเปรียบเทียบกับราคาข้าวในตลาดโลกสำหรับชนิดและคุณภาพของข้าวที่เทียบเคียงกันได้ ทั้งนี้ หากไม่สามารถหาข้อสรุป

การประมูลภายใต้โควตารายประเทศได้ภายใน ๓ ครั้ง หน่วยงานที่มีหน้าที่บริหารจัดการการประมูลอาจนำโควตารายประเทศนั้นมาเปิดการประมูลใหม่ภายใต้โควตาทั่วไปซึ่งจะเป็นโควตารายปี

๓. ภาคีทั้ง ๕ ประเทศภายใต้ร่างความตกลงนี้ อาจขอหารือกับสาธารณรัฐเกาหลีเกี่ยวกับโควตาภาษีสินค้าข้าวได้ โดยให้มีการหารือภายใน ๓๐ วันหลังจากมีการยื่นคำขอ หรือโดยเร็วที่สุด หลังครบกำหนดเวลา ๓๐ วันดังกล่าว ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

๔. ในปีที่ ๑๐ หลังจากความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ สาธารณรัฐเกาหลีอาจทบทวนปริมาณการจัดสรรโควตารายประเทศตามที่ระบุไว้ในความตกลงนี้ โดยพิจารณาจากความต้องการในประเทศและสถานการณ์การค้าข้าวโลก อย่างไรก็ตาม สาธารณรัฐเกาหลีจะไม่ปรับปริมาณโควตารายประเทศหากภาคีทั้ง ๕ ไม่ยินยอม

ร่างความตกลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ดังนั้น การเร่งดำเนินการลงนามในร่างความตกลงฯ จะส่งผลให้ไทยได้ประโยชน์จากปริมาณโควตารายประเทศที่สาธารณรัฐเกาหลีจัดสรรให้แก่ไทย ซึ่งจะช่วยรักษาตลาดข้าวของไทยในสาธารณรัฐเกาหลีที่สูญเสียไปในช่วงปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ ซึ่งหากไม่ลงนามในร่างความตกลงดังกล่าวจะส่งผลให้ไทยไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการส่งออกข้าวจากโควตารายประเทศที่สาธารณรัฐเกาหลีจัดสรรให้แก่ไทยได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดสินค้าข้าวในสาธารณรัฐเกาหลีในระยะยาวได้ เนื่องจากภาคีอื่นที่ได้ลงนามในร่างความตกลงฯ และเป็นคู่แข่งสำคัญของไทยในการส่งออกสินค้าข้าว จะได้รับประโยชน์จากปริมาณโควตารายประเทศที่สาธารณรัฐเกาหลีจัดสรรให้ตั้งแต่วันที่ความตกลงมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและตั้งข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ประเทศไทยถูกประเทศคู่แข่งในตลาดส่งออกข้าวแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดส่งออกเดิมอย่างสาธารณรัฐเกาหลีที่มีการกำหนดปริมาณทำให้ไทยเสียเปรียบคู่แข่งอื่น ๆ ในตลาด และได้รับการจัดสรรโควตาลดลง การจัดทำร่างข้อตกลงฉบับนี้จึงอาจเป็นการเจรจาที่ล้มเหลวของรัฐบาล นอกจากนี้ผู้ประกอบการบางรายยังไม่ทราบด้วยซ้ำว่ามีข้อตกลงนี้เกิดขึ้น จึงต้องมีการทบทวนว่ากระบวนการเช่นนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงหรือไม่ และหากประเทศไทยยังไม่เห็นชอบกับข้อตกลงดังกล่าว ยังมีช่องทางอื่นหรือไม่ที่จะปรับปรุงข้อตกลงนี้ให้ดีขึ้น การจัดทำร่างข้อตกลงฉบับนี้เป็นการเจรจาภายใต้ข้อตกลงองค์การการค้าโลกเป็นระยะเวลาเกือบ ๕ ปี ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ใช้ความพยายามในการเจรจาจนได้โควตาเพิ่มเติมเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับประเทศมากที่สุด

หลังจากที่สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นเป็นเวลาพอสมควรแล้ว นางสาวเก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ตอบชี้แจง และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบกับร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ราชาอาณาจักรไทย สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ด้วยคะแนน ๔๔๗ เสียง จากนั้น ประธานได้สั่งปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๙.๕๐ นาฬิกา